

1 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564)

2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

3 ตัวชี้วัดที่ 1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

4 ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6

6 4 จัดทำแผนการขับเคลื่อน: โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่

7 และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

8 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงได้มีการปรับแผนงาน กิจกรรม

9 โครงการ ระยะเวลาตามความเหมาะสม ความเสี่ยงของสถานการณ์ (รายละเอียดโครงการ

10 <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12YVml-7benu9WZHJnuepZoYRbDOzBEN7>)

กิจกรรม	ระยะเวลา	มาตรการ	ประเด็นความรู้
1.โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2564			
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน คณะกรรมการสตรีและเด็กปฐมวัย MCH BOARD เขตสุขภาพที่ 6	เม.ย.64	มาตรการที่ 1: สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ข้อเสนอเชิงนโยบาย -สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
ประชุมทบทวนการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6	มี.ค.64	มาตรการที่ 1: สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ข้อเสนอเชิงนโยบาย -สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
เก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2564	เม.ย.-มิ.ย. 64	มาตรการที่ 5 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การปรับปรุงกระบวนการ -รูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม -การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย THAI STOP COVID PLUS เขตสุขภาพที่ 6

กิจกรรม	ระยะเวลา	มาตรการ	ประเด็นความรู้
ติดตามระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย	ก.พ.-ก.ย.64	มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและรณรงค์สร้างกระแส มาตรการที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กในการจัดการระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก	ประชาชน:ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ -การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย THAI STOP COVID PLUS เขตสุขภาพที่ 6 -สื่อมัลติมีเดียแม่และเด็กกรมอนามัย -โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ ANC Hpc
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล TSC, สุขภาพแม่และเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ม.ค.-ก.ย.64	มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและรณรงค์สร้างกระแส มาตรการที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กในการจัดการระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก	ประชาชน:ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ --การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย THAI STOP COVID PLUS เขตสุขภาพที่ 6 -สื่อมัลติมีเดียแม่และเด็กกรมอนามัย -โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ ANC Hpc
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลคู่มือ สื่อต่าง ๆ เกี่ยวข้องการจัดการสุขภาพแม่และเด็ก ช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทาง	ม.ค.-ก.ย.64	มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและรณรงค์สร้างกระแส มาตรการที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กในการจัดการระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก	ประชาชน:ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ --การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย THAI STOP COVID PLUS เขตสุขภาพที่ 6 -สื่อมัลติมีเดียแม่และเด็กกรมอนามัย -โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ ANC Hpc
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัย ผ่าน e-learning	มิ.ย.-ก.ย.64	มาตรการที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กในการจัดการระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ข้อเสนอเชิงนโยบาย -การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D -การจัดทำหลักสูตร DSPM e-learning

กิจกรรม	ระยะเวลา	มาตรการ	ประเด็นความรู้
ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 6	ก.ค.-ก.ย.64	มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก มาตรการที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กในการจัดการระบบเฝ้าระวัง กำกับติดตามเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในทุกกระดับ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ข้อเสนอเชิงนโยบาย -สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะกรรมการ และบูรณาการการมีส่วนร่วมเครือข่าย	มี.ค. - ก.ย. 64	มาตรการที่ 1: สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มาตรการที่ 2 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ข้อเสนอเชิงนโยบาย -รูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม -การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนา นโยบาย -สรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 -การประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย THAI STOP COVID PLUS เขตสุขภาพที่ 6 -การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D
2.โครงการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการฝากครรภ์ในประเทศไทย			
ประชุมชี้แจง และเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การฝากครรภ์ในประเทศไทย	พ.ค.-ก.ย.64	มาตรการที่ 5 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:การปรับปรุงกระบวนการ -การสำรวจสถานการณ์การฝากครรภ์ในประเทศไทย
3.โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ท่างไกล COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6			
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ท่างไกล COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6	เม.ย.64	มาตรการที่ 5 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยแม่และเด็ก	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:การปรับปรุงกระบวนการ -การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D